

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ MỚI

VIETINBANK TÁI ĐỊNH VỊ NGÂN HÀNG BÁN LẺ VỚI THÔNG điệp “ĐIỂM TỰA VỮNG TIẾN”



Bằng việc tái định vị dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ, VietinBank mong muốn truyền tải đến khách hàng thông điệp: “Dù bạn là ai, đang ở đâu và có mục tiêu cụ thể như thế nào thì chắc chắn rằng hành trình tự do tài chính của bạn đều luôn có VietinBank đồng hành, là điểm tựa vững bền để bạn tiếp tục vươn nhanh, vươn xa hơn”.

Với mỗi nhóm khách hàng, VietinBank triển khai linh hoạt các giải pháp tài chính khác nhau đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính để hoàn thành các mục tiêu mà bạn đề ra trong mỗi giai đoạn.

- **Với nhóm khách hàng phổ thông:** VietinBank giúp khách hàng tăng tốc nhanh chóng thông qua các giải pháp mang tính tiện lợi và tối ưu như: Gói tài khoản 0 đồng, chuyển tiền dễ dàng hơn với Alias - đặt biệt danh cho tài khoản, VietinBank iPay - ngân hàng số vạn năng tiện lợi và các gói vay, tiết kiệm linh hoạt... VietinBank sẽ giúp bạn có một kế hoạch tài

chính cá nhân hiệu quả với các giải pháp linh hoạt cùng ứng dụng công nghệ hàng đầu.

- **Với nhóm khách hàng ưu tiên:** VietinBank mang tới hệ sản phẩm tài chính toàn diện, kèm tư vấn hữu ích, đồng hành cùng khách hàng cho chặng đường dài hơi, giúp những tầm nhìn xa sớm trở thành hiện thực. Đặc biệt, dịch vụ dành riêng cho Khách hàng ưu tiên - VietinBank Premium sẽ mang đến cho bạn những đặc quyền chuyên biệt với các dịch vụ tài chính hoàn hảo, hệ sinh thái đối tác rộng rãi và các ưu đãi đẳng cấp để từ đó giúp khách hàng đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống.

Thông điệp cho hoạt động Bán lẻ mới ra mắt là sự khẳng định cam kết luôn đồng hành, là “Điểm tựa vững tiến” về tài chính nhằm Nâng giá trị cuộc sống cho mọi khách hàng.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

RA MẮT NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VIETINBANK PREMIUM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu dịch vụ khách hàng ưu tiên - **VietinBank Premium** vào tối ngày 22/10 tại Hà Nội.

Khởi nguồn từ sứ mệnh "Nâng giá trị cuộc sống", VietinBank truyền tải thông điệp bán lẻ mới "Điểm tựa vững tiến": Dù bạn là ai, đang có mục tiêu cụ thể như thế nào thì chắc chắn rằng hành trình tự do tài chính của bạn luôn có VietinBank đồng hành, trở thành điểm tựa vững bền giúp bạn tiếp tục vươn nhanh, vươn xa hơn. VietinBank sẽ là điểm tựa vững chắc để khách hàng tiến bước, vươn tới đỉnh cao của thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Nhân dịp ra mắt nhận diện thương hiệu mới, VietinBank đã tổ chức đêm nghệ thuật đặc sắc "VietinBank Premium Show" để tri ân khách hàng ưu tiên với tên gọi "Hành trình tỏa sáng", mang tới không gian nghệ thuật và trải nghiệm ấn tượng, thể hiện đẳng cấp của khách hàng ưu tiên với phong cách Broadway (nhạc kịch), kết hợp nghệ thuật múa đương đại, xiếc, âm nhạc, nổi bật là màn trình diễn của ánh sáng và cảm xúc.

Điểm nhấn của Chương trình là Lễ ra mắt Bộ Nhận diện thương hiệu Dịch vụ khách hàng ưu tiên - **VietinBank Premium** và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, đối tác đẳng cấp cho những khách hàng tinh hoa của VietinBank. Nhận diện thương hiệu mới **VietinBank Premium** đánh dấu bước phát triển đột phá cùng lời khẳng định không ngừng cải tiến sản phẩm dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm đẳng cấp nhất cho khách hàng. VietinBank hy vọng, mỗi đối tác, khách hàng sẽ cảm nhận được sự đồng hành của VietinBank trong hành trình Nâng giá trị cuộc sống!



Màn ra mắt thương hiệu mới VietinBank Premium

Chi tiết bài viết tại link:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-ra-mat-thuong-hieu-moi-danh-cho-khach-hang-uu-tien-20221024T10849.html>

CÔNG BỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG TRONG THÁNG 10/2022

Công bố thông tin BCTC riêng lẻ và hợp nhất Quý III/2022

Chi tiết bài viết tại:

<https://investor.vietinbank.vn/Download.aspx>

CBTT thay đổi Người phụ trách quản trị công ty

Căn cứ Nghị quyết số 356/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 18/10/2022 của HĐQT VietinBank về việc "thay đổi Người phụ trách quản trị công ty", VietinBank thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Đổng Xuân Hùng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Chánh văn phòng HĐQT VietinBank;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 18/10/2022 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2022.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Dương Văn Quân**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty;
- Lý do miễn nhiệm: theo điều động thay đổi nhân sự của HĐQT VietinBank;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/10/2022.

Chi tiết bài viết tại:

<https://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadAttachedFile.ashx?NewsID=86307>

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Căn cứ: Quyết định số 6666/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 11/10/2022 của HĐQT VietinBank về việc "tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VietinBank", VietinBank thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Đỗ Thanh Sơn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc VietinBank
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/10/2022

Chi tiết bài viết tại:

<https://investor.vietinbank.vn/News/2022/10/12/86305.aspx>

Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ CBTT và báo cáo, VietinBank CBTT về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Trái phiếu mua lại	
Mã trái phiếu mua lại	CTG1727T2/01
Phương thức tổ chức mua lại	Mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại
Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại	2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
Nguồn mua lại	Nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh
Thời gian thực hiện mua lại	14/11/2022
Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá)	0 đồng

Phương án mua lại đã được HĐQT VietinBank thông qua tại Nghị Quyết số 210/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/06/2022 về việc mua lại trái phiếu vốn cấp 2 do VietinBank phát hành.

Chi tiết bài viết tại:

<https://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/VietinBank-cong-bo-thong-tin-ve-dot-mua-lai-trai-phieu-20221006152421.html>

CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT

ĐIỂM TIN VỀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT CHO VAY

Mặt bằng lãi suất huy động (LSHD) của các ngân hàng thương mại (NHTM)

Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP có vốn Nhà nước: trong tháng 10/2022, NHNN đã ban hành Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại TCTD theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm lên 1,0%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm. Mặt bằng LSHĐ niêm yết tại nhóm 4 NHTMCP có vốn Nhà nước đã có sự điều chỉnh tương đương nhau với LSHĐ cao nhất kỳ hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Ngoài ra, các Ngân hàng cũng triển khai thông qua cơ chế chủ động và các gói LSHĐ nhằm hỗ trợ chi nhánh duy trì và thu hút tiền gửi.

Đối với mặt bằng LSHĐ nhóm NHTMCP: trong tháng 10/2022, hầu hết các NHTM đều có động thái điều chỉnh tăng LSHĐ với mức LSHĐ niêm yết cao nhất lên đến gần 9%/năm.

Sang tháng 11/2022, VietinBank dự kiến tiếp tục duy trì mức LSHĐ niêm yết như hiện nay và xem xét điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết, đảm bảo phù hợp với mặt bằng LSHĐ trên thị trường và tình hình cân đối vốn của VietinBank.

Chương trình ưu đãi LSHĐ dành cho KHCN

Chính sách ưu đãi cộng lãi suất 0.3%-0.4%/năm cho KHCN gửi tiết kiệm online trên kênh ipay/ATM VietinBank.

Các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất cho vay (LSCV) của VietinBank

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GÓI HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2% TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2022/NĐ-CP

Từ ngày 28/6/2022, VietinBank hỗ trợ lãi suất (HTLS) 2%/năm (từ nguồn Ngân sách nhà nước) theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 (Nghị định 31) đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023. Tính đến thời điểm 31/10/2022, VietinBank đã thực hiện cấp HTLS cho một số khách hàng thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, mía đường, sản xuất giấy và trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét phê duyệt hồ sơ cho khách hàng tại một số ngành nghề như dệt may, du lịch, thực phẩm, dược phẩm...

Chi tiết các ngành được hỗ trợ lãi suất xem tại:

<https://www.vietinbank.vn/vn/Infographic/Goi-ho-tro-lau-suot-2-theo-Nghi-dinh-31-2022-Nd-CP-2022071311118.html>

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KHDN)

→ Ngắn hạn

- Chương trình Đồng hành cùng KHDN: LSCV ưu đãi đối VND từ 8,5%/năm, đối với USD từ 5,4%/năm (căn cứ theo từng thời hạn khoản vay và tổng hòa lợi ích khách hàng mang lại cho VietinBank)

→ Trung dài hạn

- Đối với các hợp đồng cho vay trung dài hạn (TDH) phát sinh trước ngày 1/11/2022: tiếp tục áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi theo thỏa thuận đã ký kết như chương trình cho vay TDH lãi suất cố định, chương trình cho vay TDH dành cho KHDN VVN, Gói ưu đãi dành cho KHDN đầu tư bất động sản khu công nghiệp, Gói ưu đãi dành cho KHDN VVN đầu tư nhà xưởng xây sẵn cho thuê trong khu công nghiệp, Gói ưu đãi cho vay đầu tư xây dựng trang trại/trại chăn nuôi theo mô hình 3F (Feed-Farm-Food).
- Đối với các hợp đồng cho vay TDH phát sinh từ ngày 1/11/2022: LSCV áp dụng theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ tùy theo thời gian ưu đãi, thời hạn vay và tổng hòa lợi ích khách hàng mang lại.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BÁN LẺ

→ **Chương trình Vay ưu đãi - Lãi tri ân:** Khách hàng lựa chọn một trong hai chính sách sau:

- Gói 1: dành cho KH tham gia bảo hiểm VBI hoặc Manulife và có thẻ tín dụng, LSCV từ 8%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và từ 9,5%/năm đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay);
- Gói 2: dành cho KH duy trì số dư tiền gửi thanh toán bình quân hoặc cam kết toàn bộ số tiền giải ngân cho bên thụ hưởng mở tài khoản tại VietinBank, LSCV chỉ từ 8,5%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và từ 10%/năm đối với khoản vay trung dài hạn (tùy thời hạn ưu đãi và thời gian vay);
- Thời gian triển khai đến hết ngày 31/12/2022.

→ **Chính sách hỗ trợ giảm LSCV cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19:**

- Chính sách hỗ trợ về LSCV (ngắn hạn và trung dài hạn) với mức giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm.
- Chính sách hỗ trợ số tiền thu hồi ưu đãi lãi suất và/hoặc phí trả nợ trước hạn trong trường hợp khách hàng nỗ lực thu xếp dòng tiền để trả nợ trước hạn cho VietinBank
- Thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2022.

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ

ĐIỂM TIN KINH TẾ VĨ MÔ THÁNG 10/2022

Tháng 10 năm 2022, nền kinh tế tiếp tục cho thấy dấu hiệu phục hồi. Theo thông tin từ Tổng Cục Thống Kê, sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục phục hồi, ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước do các doanh nghiệp đã chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất. Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động thương mại trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.643,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng chững lại, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 58,27 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 94 tỷ USD.

Về đầu tư, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2022 ước tính đạt 17,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký

tiếp tục xu hướng giảm ở mức 5,4% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa có nhiều tiến triển mạnh, ước thanh toán từ đầu năm đến 31/10 là 297.774,16 tỷ đồng, đạt 46,44% kế hoạch.

Về chỉ số giá tiêu dùng, CPI tháng 10/2022 tăng 0,15% so với tháng trước chủ yếu do giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022 - 2023. Bình quân 10 tháng năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,14%.

Trên thị trường tài chính, đồng USD tăng mạnh gây áp lực lớn lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam. Để ổn định tỷ giá, thời gian qua, NHNN đã cam kết luôn đảm bảo đủ nguồn cung cho thị trường, đồng thời 2 lần tăng tỷ giá USD/VND để phù hợp với diễn biến chung của đồng USD trên thị trường quốc tế. Cùng lúc NHNN cũng 2 lần tăng lãi suất điều hành, mỗi lần 1% trong vòng 1 tháng. Tại ngày 31/10 lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ON-1M ở mức 5,23-7,53%. Tỷ giá USD/VND trong nước vẫn tiềm ẩn áp lực tăng lên, dù lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã neo cao. Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 10 đã đạt 11,5% so với cuối năm 2021 (theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước).

CẬP NHẬT NGÀNH KINH TẾ

LÚA GẠO

09 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo đạt trên 5,37 triệu tấn, tương đương gần 2,61 tỷ USD, tăng 17,7% về khối lượng, tăng gần 8% về kim ngạch so với cùng kỳ 2021, giá trung bình đạt 484,9 USD/tấn, giảm 8,4%.

Sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2022 dự báo đạt 6,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 3,3 tỷ USD. Mặc dù rất thuận lợi về mặt thị trường nhưng giá xuất khẩu gạo năm 2022 chưa được tốt, trong khi chất lượng hạt gạo được nâng lên, chi phí sản xuất, logistics tăng nhưng giá bán gạo lại sụt giảm.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 dự báo đạt 512,4 triệu tấn, giảm 2,3 triệu tấn so với dự báo trước đó và giảm 1,2 triệu tấn so với niên vụ trước. Nguyên nhân là do thiên tai, mất mùa, sản lượng gạo tại Ấn Độ, Bangladesh và châu Âu giảm. Trong khi đó, dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 có thể đạt 518,7 triệu tấn, tăng hơn 2 triệu tấn so với niên vụ trước. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới (sau Ấn Độ và Thái Lan) và là nước xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc với 25% thị phần. Giá gạo trắng Ấn Độ từ lợi thế giá rẻ, giờ đây mất vị thế cạnh tranh do chịu mức thuế cao hơn, từ đó thúc đẩy người mua sang gạo của Thái Lan và Việt Nam.

Vì vậy, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng lên vì nguồn cung thế giới đang giảm do nhiều nước hạn chế xuất khẩu trong khi nhu cầu lương thực tăng cao.

SẮT THÉP

Sau chu kỳ 2 năm 2020-2021, thị trường thép có sự tăng trưởng vượt bậc (giai đoạn từ 2013-2017 sản lượng sản xuất tăng trưởng 20%) do chính sách thúc đẩy đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia, tự do hóa về đầu tư, các tập đoàn thép tư nhân đầu tư phát triển mạnh mẽ. Sang năm 2022, giá thép giảm mạnh từ đầu tháng 4 đến nay, cùng với chi phí đầu vào tăng dẫn tới biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép thấp, tiêu thụ giảm, hầu hết các nhà máy đều trong tình trạng khó khăn, hàng tồn kho ở mức cao. Mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy ngày càng

tăng. Tính chung 9 tháng năm 2022, sản xuất thép thành phẩm đạt 20.808 triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2021; tiêu thụ thép thành phẩm đạt 19.261 triệu tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý 4/2022 tiêu thụ sắt thép có thể khởi sắc, do đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng thường gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Tuy nhiên, yếu tố hỗ trợ mạnh cho ngành thép là không nhiều. Dự báo ngành thép năm 2023 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như: suy thoái kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng lan rộng tại nhiều quốc gia, lạm phát tăng cao, tỷ giá USD biến động, các diễn biến khó lường của giá nguyên vật liệu đầu vào chịu tác động bởi chiến tranh Nga - Ukraine, thị trường bất động sản còn nhiều biến động.

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Trong 2 năm qua, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TACN) trên thế giới như ngô, lúa mì, đậu tương... liên tục tăng cao do một số nguyên nhân như: tắc nghẽn chuỗi cung ứng, cước vận tải biển tăng cao và hai nguồn cung nông sản lớn (chiếm 25% thương mại ngũ cốc toàn cầu) là Nga và Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến sự diễn ra từ đầu năm 2022. Do Việt Nam phải nhập khẩu đến 60% nguyên liệu TACN nên giá TACN trong nước bị phụ thuộc rất lớn vào giá nguyên liệu TACN thế giới. Giá TACN liên tục tăng cao (6 tháng đầu năm 2022 đã tăng tới 6 lần) khiến cho người chăn nuôi gặp khó khăn. Chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí chăn nuôi, khiến người dân cân nhắc trong việc tái đàn, mở rộng quy mô vào dịp cuối năm.

Về sản lượng sản xuất, theo số liệu thống kê sản lượng TACN công nghiệp 6 tháng năm 2022 ước đạt 10,5 triệu tấn, tương đương so với 6 tháng đầu năm 2021. Sản lượng sản xuất tập trung ở các doanh nghiệp sản xuất lớn, trong đó các DN FDI chiếm đến 70% sản lượng. Do có ưu thế về vốn, quy mô và chuỗi cung ứng, các DN FDI tự nhập nguyên liệu với khối lượng lớn để có giá nhập khẩu tốt hơn các DN nhỏ trong nước, đồng thời với mô hình chuỗi 3F, các doanh nghiệp ổn định được nguồn đầu ra cho sản xuất TACN và giá thành của sản phẩm chăn nuôi cạnh tranh trên thị trường.



TÌM HIỂU VỀ VIETINBANK QUA CÁC ẢN PHẨM KHÁC



Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý

Định kỳ hàng quý

[← Tìm hiểu](#)



Điểm tin báo cáo tài chính

Định kỳ hàng quý

[← Tìm hiểu](#)



Các thông tin được cập nhật tại website

<https://investor.vietinbank.vn>

[← Tìm hiểu](#)

BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư Ban Thư ký HĐQT & QHCD

Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

[✉ investor@vietinbank.vn](mailto:investor@vietinbank.vn)

[☎ 024 3941 3622](tel:02439413622)

[📍 https://investor.vietinbank.vn](https://investor.vietinbank.vn)

Tuyên bố trách nhiệm:

Việc cung cấp các thông tin này chỉ phục vụ mục đích tham khảo. VietinBank không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng thông tin trên đây vào hoạt động kinh doanh.